

ตร.เร่งคดีคานถล่ม เล็งเอาผิดประมาท

ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเหตุคาน
สะพานกลับรถ ถ.พระราม 2 ถล่ม

(อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

คานถล่ม

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบเหตุคานปูนสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภาวธรรม ถนนพระราม 2 กม.34 อ.เมืองสมุทรสาคร หล่นลงมาทับรถยนต์ด้านซ้าย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บหลายราย และต้องปิดช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วง กม.36 ถึง กม.32 ส่งผลกระทบการจราจรอย่างมากนั้น

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายสรุภก กล่าวถึงคดีอาญาที่ 3 (ปฐมธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ พร้อมติดตามการรื้อคานสะพานกลับรถ โดยเจ้าหน้าที่เดินเครื่องรื้อคานสะพานลอยกลับรถตั้งแต่เวลา 21.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม และดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยเวลา 03.30 น.วันนี้ หลังจากนั้นได้เร่งทำความสะอาด เก็บสิ่งกีดขวางออกจากบนถนนเพื่อความปลอดภัย ก่อนคืนผิวการจราจร

ให้ประชาชนใช้งานตามปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับส่วนบนสะพานที่ยกคานออกไปแล้ว รวมถึงกองเศษวัสดุจากการหักหล่นลงมาในวันเกิดเหตุ ได้นำผ้าตาข่ายสแลนมาคลุมปิดทับไว้ เพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านเส้นทาง โดยบรรยากาศหลังจากการเปิดใช้ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพฯ พบว่าถนนพระราม 2 รถสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัว ไม่ติดขัดอย่างที่ผ่านมา

นายสรุภกกล่าวว่า หลังจากนั้นต้องรอผลการวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพสะพานจากผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า โครงสร้างทุกจุดมีความแข็งแรงทนทานมากน้อยเพียงใด เพื่อจะพิจารณาว่าจะต้องซ่อมแซมต่อ หรือทุบทิ้งแล้วก่อสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด ขณะที่การตรวจสอบหาสาเหตุจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เนื่องจากการซ่อมครั้งนี้ทำโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปฐมธานี) กรมทางหลวง ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ กรมทางหลวงจะเยียวยาทุกกรณี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งจะได้รับสวัสดิการ

และค่าชดเชยตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ เพราะเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้านครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมที่สุดเช่นกัน

พ.ต.ท.ศุภณัฐ พุ่มน้อย รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าคดีขณะนี้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุทรสาครเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด แต่ยังไม่ได้รับรายงานการสรุปผลกลับมาว่าสาเหตุเกิดจากอะไร อีกทั้งต้องรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลจากผู้ชำนาญการทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ของกรมทางที่มีส่วนรับผิดชอบงาน และคนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ ขณะนี้ได้สอบปากคำไปทั้งหมดแล้วกว่า 10 คน ทั้งคนงานและคนบาดเจ็บ รวมทั้งตำรวจได้ทนายหน้หลักฐานอื่นด้วย เช่น กล้องวงจรปิด

“ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นลำดับแรก และมีใครร่วมด้วยหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏเบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ขณะนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครทั้งสิ้น เพราะยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน หากรวบรวมครบเมื่อไร ก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายทันที” พ.ต.ท.ศุภณัฐกล่าว

ที่รัฐสภา นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร พรรคก้าวไกล (ก.ก.) แดงกรณีอุบัติเหตุสะพานกลับรถทางหลวงพระราม 2 พังถล่มว่า ขอให้ทางกรมทางหลวงเร่งเยียวยาชดเชยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ 1 สัปดาห์เกิดเหตุคานเหล็กหล่นลงมาจากการก่อสร้างทางด่วนยกระดับบางขุนเทียน บริเวณใกล้วัดพันท้ายนรสิงห์ ถนนพระราม 2 ทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ

นายทองแดงกล่าวว่า ส่วนเรื่องสะพานกลับรถที่เกิดการถล่มลงมา ควรตรวจสอบ

คืนผิวจราจร - เจ้าหน้าที่รื้อคานสะพานกลับรถ 4 ตัวออก ซึ่งเชื่อมอยู่ในแนวเดียวกันกับตัวที่หล่นลงมาพร้อมกับขอบปูนราวสะพานกันตกที่บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนนพระราม 2 หน้าโรงพยาบาลวิภาวธรรม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ก่อนคืนผิวการจราจรให้ผู้ใช้ทางสัญจรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม



อย่างละเอียดและตรวจสอบความแข็งแรงของสะพาน เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุรถชนน้ำมันคว่ำและเกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลานาน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุครั้งนี้ ส่วนเรื่องปัญหาจราจร ทางหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะทางหลวงสมุทรสาครและตำรวจต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง ปัจจุบันประชาชนต้องกลับรถโดยใช้ระยะทางไกลขึ้นมากและไม่ได้รับความปลอดภัย ตนได้เข้า

รับฟังปัญหาการก่อสร้างที่กระทบปัญหาชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้ประสานงานกับทางผู้อำนวยการทางหลวงสมุทรสาครให้จัดการอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะแสงสว่างและป้ายเตือนต่างๆ ตลอดเส้นทางที่มีการก่อสร้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ภาพแผ่นกันขอบทาง (พาราเฟ็ด) ของสะพานต่างระดับเอกชัย-บางบอน (ข้ามถนนพระราม 2) ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ห่างตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ประมาณ 500 เมตร มีลักษณะหมิ่นเหม่คล้ายกำลังจะตกลงมา พร้อมระบุข้อความว่า “มันจะตกลงมาทับรถไหม ทางคู่ขนานขาออกได้สะพานข้ามถนนพระราม 2 ตรงเลยตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ฝากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบด้วย”

ต่อมาเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ แขวงทางหลวงสมุทรสาครลงพื้นที่สำรวจจุดดังกล่าว พบแผ่นกันขอบทาง (พาราเฟ็ด) สะพานต่างระดับเอกชัย ทางหลวงหมายเลข 3242 กม.7+000 มีลักษณะฉีกออก เนื่องจากถูกรถที่ความสูงเกินกำหนดชนได้รับความเสียหาย โดยแผ่นกันขอบทางฉีกออกจาก

แนวประมาณ 50 เซนติเมตร มีคอนกรีตแตกร้าวเล็กน้อย 4 แผ่น โดย 1 แผ่นที่ช่วงล่างหลุดออกจากตัวยึด เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้ารื้อถอนชิ้นส่วนพาราเฟ็ดดังกล่าว ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 2.50 เมตร น้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัมออก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงปิดการจราจรชั่วคราวในช่องทางคู่ขนาน ระหว่างดำเนินการรื้อถอนชิ้นส่วนและรื้อนำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งแทน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

นายประลองยุทธ์ กลิงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากอุบัติเหตุ อาจมีรถยนต์ที่มีความสูงเกินกำหนด 5 เมตร ครูดสะพานแต่ไม่ใช่ลักษณะที่มีความเสียหายลงลึก และบังเอิญส่วนปลายเป็นคล้ายแผ่นคอนกรีตที่ปิดเอาไว้เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่ส่วนที่รับน้ำหนัก เบื้องต้นจะนำแผ่นที่ได้รับความเสียหายลงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย ส่วนตลอดแนวสะพานมีการชำรุดหรือไม่นั้น แขวงทางหลวงจะตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่สบายใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการชำรุดแน่นอน